



■ “รีนวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ด.) เปิดคลินิกบริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุนตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ โทร.สอบถาม Help Center 1207 กด 4 ในการขอคำแนะนำ หรือนัดหมายพบเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. เพื่อขอรับคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้ ก.ล.ด. ได้ปรับปรุงการทำงานภายในองค์กรในการรับข้อมูลเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปฏิบัติการในลักษณะวอร์รูมซึ่งเป็นการบูรณาการระบบการทำงานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการทางกฎหมายและการยับยั้งความเสียหายต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาจถูกชักชวนหรือถูกหลอกให้ลงทุนโดยอ้างสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อมูลเบาะแสสามารถติดต่อ ก.ล.ด.



รีนวดี สุวรรณมงคล



สาธิต สุดบรรทัด

ได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook page “สำนักงาน ก.ล.ด.” เว็บไซต์ www.sec.or.th รวมทั้ง Help Center 1207 ได้ตลอด 24 ชม. ■ รุ่ง...BIZ เขามีบริการใหม่...เป็นที่รู้จักกับ บมจ.บิสซิเนสอะไลमेंท์ (BIZ) ผู้นำด้านการจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา แต่จะมีใครรู้อีกไหม... BIZ มีบริการใหม่ Genetic Testing for Cancer Screening ด้วยนะ ใครอยากทราบว่าเป็นอะไร และตรวจอย่างไร มาเจอกันบูธ 15 ใน mai FORUM 2019 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง Bangkok Convention ชั้น 22 Centara Grand @CTW งานนี้ บิ๊กบอส “สมพงษ์ ชันักิติยานนท์” จัดเต็มจนคำแนะนำพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่สนใจ และมาทักทายกันในงาน อย่าลืมแวะ...บูธ 15 พบกับ BIZ... ■ เดินหน้าลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง หลังผู้บริหาร DRT “สาธิต สุดบรรทัด” ติดตั้งระบบโรบอทในไลน์การผลิตสินค้าครบหลังคาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาวด้วยการเตรียมแผนงานลงทุน 5 ปี ทอยยติดตั้งโรบอทภายในโรงงานเพิ่มเป็น 50 ตัว เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตก้าวสู่โรงงาน “Smart Factory” ที่ใช้เทคโนโลยีจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานบางส่วน สมกับเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำในยุคนี้จริงๆ... ■

เขาวลัษณ์ สมจิตรสกุล